

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๒๑๖๒๗



สค. (๑๑๐๘)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๑14422/67

27 ธ.ค. 2567 เวลา 11.01 น.



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๘๔๕๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. ของกระทรวงแรงงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. โดยการปรับปรุงแก้ไขอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนให้เป็นอัตราเดี่ยวนั้นสอดคล้องกับหลักการของการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขให้กับสมาชิก และสามารถรองรับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานไทยซึ่งไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดวิธีการดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ติดต่อราชการ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เนื่องจากกองทุนมีแหล่งรายได้หลักจากเงินที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ นายจ้าง หรือคนหางานส่งเข้ากองทุน และสามารถนำเงินกองทุนที่มีใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปหาดอกผลได้โดยการฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือโดยการซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลเท่านั้น ขณะที่วิกฤตต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานที่ผ่านมาทำให้รายจ่ายของกองทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงควรมีการศึกษาถึงประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับแรงงาน ณ ประเทศปลายทางและสภาพคล่องของกองทุน โดยเฉพาะหากจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางในการจัดการรายได้ของกองทุนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์สื่อสารเชิงรุกให้แรงงานและผู้จัดหางาน โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางหลักเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน เพื่อช่วยลดต้นทุนในการติดต่อกับภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗

E-mail: montip@nesdc.go.th